

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน



เป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรอีกทางเลือกหนึ่ง ในด้านการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน สร้างโอกาสให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการขยายโอกาสในการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีกฎหมายรับรอง กิจกรรมของชุมชนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเมินศักยภาพ
๒. วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนากิจการหรือแผนธุรกิจ

จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว

จำนวน ๖๕๒ แห่ง มีการประเมินศักยภาพแล้ว จำนวน ๓๔๙ แห่ง มีผลการประเมินในระดับดี จำนวน ๑๖๕ แห่ง ระดับปานกลาง จำนวน ๑๖๐ แห่ง และระดับปรับปรุง จำนวน ๒๔ แห่ง ซึ่งตามปฏิทินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนต้องได้รับการประเมินศักยภาพ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินศักยภาพ มาจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้พัฒนาต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีโอกาสในการขยายโอกาสในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน





วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตอว์เบอร์รี่วังจระเข้ อ.ด่านช้าง

เป็นอีกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมินศักยภาพในปี ๒๕๖๒ อยู่ในระดับดี โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การปลูกสตอว์เบอร์รี่ ซึ่งมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และได้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ จากสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการปลูก ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตอว์เบอร์รี่วังจระเข้ อ.ด่านช้าง เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้กัน เพื่อปลูกสตอว์เบอร์รี่เพื่อส่งขายเพียงอย่างเดียว แต่รายได้ที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับการยังชีพและไม่อยากเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านของตนเอง จึงมีแนวคิดในการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยทำกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การปลูกเก๊กฮวย หนุ่ยหวาน แตงโมนอนเพล และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงประสานกับสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของโฮมสเตย์ มีการพักผ่อน และเข้าไปเก็บผลผลิตในฟาร์มของวิสาหกิจชุมชน และร่วมกับสมาชิกในกลุ่มจัดกิจกรรมในการแปรรูปผลผลิตในกลุ่มเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย



